

1698
1607



ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๒๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุด ที่ กก ๕๑๐๗/๓๔๒๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เรื่องเงินรางวัล นางสาวรัชก อินทนนท์ จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากนักกีฬาดังกล่าว สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพุดิตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงเห็นควรให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

๒. การยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องจากปัจจุบันนางสาวรัชก อินทนนท์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเบญจมาภรณ์แล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งเป็นการขอตามผลงานการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในลำดับที่สูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

๓. เสนอขอหนังสือเดินทางราชการ เล่มสีน้ำเงิน (OFFICIAL PASSPORT) ให้แก่นางสาวรัชก อินทนนท์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขันในอนาคต โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการต่างประเทศต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอทั้ง ๓ ข้อ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

/จึงเรียน ...

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี